

ข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้อง

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณและบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด (เครื่องหมายการค้า “Adventure Village” และเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของผู้เล่นในสนามเล่นแตรมโพลีน, โชนคิวบ์, โชนโครเซต, โดนต์ สไลด์ และโชนนินจาของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด

โปรดเล่นอย่างปลอดภัย มีความสนุก และมั่นใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อความต่อไปนี้
ก่อนที่จะลงชื่อในข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้อง

โดยการอนุญาตและยินยอมให้ใช้อุปกรณ์แตรมโพลีน โชนคิวบ์, โชนโครเซต, โดนต์ สไลด์ และโชนนินจา และ/หรือเข้าร่วมใน เกมกีฬา หรือการออกกำลังกาย(กิจกรรม) ที่สนามเล่นแตรมโพลีน โชนคิวบ์, โชนโครเซต, โดนต์ สไลด์ และโชนนินจาของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด ข้าพเจ้าขอยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่านั้น
- ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าหรือผู้เข้าร่วมตามรายชื่อมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม
- ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ที่สนามเล่นแตรมโพลีน, โชนคิวบ์, โชนโครเซต, โดนต์ สไลด์ และโชนนินจาของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ (ในกรณีที่ย้ำแรง) ความเสี่ยงที่จะพิการหรือเสียชีวิต ตัวอย่างของการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลของการเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วย การบาดเจ็บต่อร่างกาย เช่น แผล รอยฟกช้ำ ความเสียหายต่อเนื้อเยื่ออื่นๆ กล้ามเนื้อตึง การเคล็ดขัดยอก การกระแทกกระแทกหรือการแตกหักของกระดูกและความตึงเครียดทางอารมณ์
- ข้าพเจ้ารับทราบและตระหนักว่าการเข้าร่วมในกิจกรรมและการใช้อุปกรณ์แตรมโพลีนที่สนามเล่นแตรมโพลีน, โชนคิวบ์, โชนโครเซต, โดนต์ สไลด์ และโชนนินจาของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด จำเป็นต้องมีความฟิตและความสามารถทางร่างกายข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าหรือผู้เข้าร่วมที่อยู่ในรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีหรือไม่มี(หรือที่พ้นร่างกายจาก)อาการบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาหรือมีสภาพร่างกายที่ข้าพเจ้าตระหนักว่าอาจจะขัดขวางข้าพเจ้าและ/หรือผู้เข้าร่วมเหล่านั้นจากการใช้อุปกรณ์หรืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่มีต่อใครก็ตาม
- ข้าพเจ้าเข้าใจและจะทำให้มั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีนั้นเข้าใจว่ากิจกรรมอาจจะกระทำได้โดยไม่มีมาตรการควบคุมดูแลโดยตรง
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด มีงานที่ค่อนข้างยุ่งยากและพวกเขาไม่ทันดูแลความปลอดภัยของผู้คน ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคำสั่งของพวกเขาลดเวลาและจะทำให้มั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีจะกระทำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คนใดก็ตามมีสิทธิที่จะห้ามใครก็ตามมิให้ใช้อุปกรณ์ที่สนามเล่นแตรมโพลีน, โชนคิวบ์, โชนโครเซต, โดนต์ สไลด์ และโชนนินจาของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
- ข้าพเจ้าเข้าใจและมั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีนั้นเข้าใจว่าการกระทำบางอย่างบนแตรมโพลีนอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นและการบาดเจ็บดังกล่าวอาจจะรุนแรงมากขึ้นความเสี่ยงที่ลดลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการหลวมโหม, บาสเก็ตบอล ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในขอบเขตความสามารถของข้าพเจ้าอย่างสมเหตุสมผลและในขอบเขตที่ข้าพเจ้าควบคุมได้ตลอดเวลา
- ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวเองและผู้อื่นได้ ข้าพเจ้าตกลงและจะทำให้มั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีนั้นตกลงที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมและถอดเครื่องประดับ / ต่างหู / เครื่องประดับจะร่างกายก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
- ข้าพเจ้าเข้าใจว่าถูกกำหนดให้โดยสนามแตรมโพลีน, โชนคิวบ์, โชนโครเซต, โดนต์ สไลด์ และโชนนินจาของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ข้าพเจ้าตกลงและจะทำให้มั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีนั้นตกลงที่จะสวมใส่ถุงเท้าดังกล่าวไว้ตลอดเวลา ขณะเข้าร่วมเล่นในกิจกรรม

- ข้าพเจ้าเข้าใจและจะทำให้มั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีนั้นเข้าใจว่า“ บริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด “จะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ไม่ว่าจะเป็นของส่วนบุคคลหรือของคนอื่น)ที่มีผลจากการใช้อุปกรณ์ของข้าพเจ้าและการใช้อุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมที่สนามแตรมโพลีน, โชนคิวบ์, โชนโครเซต, โดนต์ สไลด์ และโชนนินจาของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด
- ข้าพเจ้ายินดีรับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อร่างกายทั้งหมด และจะทำให้มั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีนั้นตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อร่างกายทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นอันมีผลมาจากการใช้อุปกรณ์หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนามแตรมโพลีน, โชนคิวบ์, โชนโครเซต, โดนต์ สไลด์ และโชนนินจาของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด

- ข้าพเจ้าตกลงและจะทำให้มั่นใจว่าข้าพเจ้าเข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีนั้นตกลงที่จะปลดปล่อยบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด ต่อการรับผิดชอบจากความรับผิดจากการสูญเสียอันมีผลมาจากการที่ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งความปลอดภัยที่ระบุไว้ในป้าย วัสดุการสอน การบรรยายสรุปหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆที่จัดทำให้แก่ข้าพเจ้าโดยเจ้าหน้าที่สนามเล่นแตรมโพลีนของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด
- ข้าพเจ้าตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ บริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัดและพนักงานของบริษัทจากการใช้สิทธิเรียกร้องทั้งหมดโดยบุคคลอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ บ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าเองหรือผู้ที่เข้าร่วมตามรายชื่อที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งความปลอดภัยที่ระบุไว้ในป้าย วัสดุการสอน การบรรยายสรุปหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆที่จัดทำให้แก่ข้าพเจ้าโดยเจ้าหน้าที่สนามเล่นแตรมโพลีนของ บริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด
- ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ระบบกล้องวงจรปิดที่สนามเล่นแตรมโพลีนของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัดเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัย สุขภาพและความปลอดภัย
- ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด ทราบเกี่ยวกับอาการทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นของข้าพเจ้าหรือผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของข้าพเจ้า/พวกเขา เพื่อให้เข้าใจถึงคำสั่งความปลอดภัยต่างๆข้าพเจ้าตกลงที่จะทำสิ่งนี้ก่อนที่จะมาถึงสนามเล่นแตรมโพลีนของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด
- ข้าพเจ้ายืนยันว่าผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ปฏิบัติตามข้อความข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่ข้าพเจ้ามีที่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้

โดยการลงรายชื่อในข้อตกลงนี้ข้าพเจ้าแจ้งว่า

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นและข้าพเจ้าตกลงที่ผูกพันโดยข้อความเหล่านั้น

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อตกลงนี้จะต้องไปใช้เมื่อไปที่สนามแตรมโพลีนของบริษัท อีไอ เอนเตอร์เทนเมนท์ โอลด์แลนด์ จำกัด ทุกครั้งและข้าพเจ้าจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อความข้างต้นได้ก็ออกไป

ลายมือชื่อ	โทรศัพท์
วันที่	
ชื่อ(ตัวบรรจง)	อีเมลล์
ชื่อและอายุของผู้เข้าร่วมที่อายุต่ำ18ปีซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ	

หนังสือยินยอมให้บันทึกภาพและวิดีโอ

ระหว่างที่คุณอยู่ที่สนามเล่นแถมโปสทินของเรา

เราอาจจะบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายของคุณและบุตรหลานของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังนี้

- นำแสดงบนเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องของเรา
- เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โดยการลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ คุณยินยอมให้บริษัท อีไอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โอสแลนด์ จำกัด

ใช้วิดีโอและภาพถ่ายที่บันทึกคุณ/บุตรหลานของคุณเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะถอดวิดีโอและภาพถ่ายที่บันทึกคุณ/บุตรหลานของคุณในเวลาใดก็ตาม

หลังจากที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์

หากคุณอยากให้เราถอดวิดีโอหรือภาพถ่ายที่บันทึกคุณ/บุตรหลานของคุณออกจากเว็บไซต์ของเราหรือโซเชียลมีเดีย

ของเราโปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่

การยืนยันรับรอง

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท อีไอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โอสแลนด์ จำกัด

ใช้วิดีโอและภาพถ่ายใดๆของข้าพเจ้าและบุตรหลานของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ(ตามรายชื่อข้างต้น)

ที่ถ่ายไว้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าความยินยอมของข้าพเจ้าสามารถเพิกถอนได้

ในเวลาใดก็ได้

ลายมือชื่อ..... วันที่.....